

# HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

Mai Thị Khánh Hà - Đoàn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành



Lễ khai giảng và chào đón Tân sinh viên năm học 2011 – 2012 tại cơ sở Phan Huy Ích

Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của FISE (Liên hiệp quốc tế các công đồng đoàn giáo dục là tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập tại Paris vào tháng 7/1946). Hội nghị với 57 quốc gia tham dự trong 5 ngày tháng 8/1957 của FISE tại Warszawa đã quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” và đến ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo Việt Nam”.

Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo” của mình, tôn vinh những nhà giáo, những người làm cái nghề mà thành quả của họ đòi hỏi thời gian dài, sự công phu và tâm huyết, đó là “trồng người”. Trong ngày này, những người học trò thường đến thăm hỏi và tri ân thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng nhân dịp này sẽ tôn vinh những nhà giáo ưu tú, những con người góp phần rất lớn

vào sự phát triển của nền giáo dục của nước nhà.

Hòa trong không khí cả nước hướng về ngày 20/11 thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, toàn thể Sinh viên học sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngôi trường vinh dự mang tên Nhà giáo Nguyễn Tất Thành, đã tổ chức những hoạt động, thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng cũng như thể hiện tinh thần của những con người nước Việt hiếu học. Tại các cơ sở của nhà trường từ ngày 12 đến ngày 19/11/2011, bằng lời ca tiếng hát, những bài viết trong báo tường, những tấm thiệp tự tay thiết kế và thực hiện cũng như những đóa hoa tươi thắm những người học trò dưới mái trường Nguyễn Tất Thành đã gửi đến quý thầy cô của mình những gì thiêng liêng nhất, những lời cầu chúc tốt đẹp nhất với mong muốn thầy cô mình sẽ mãi là người soi đường chỉ lối, giúp đỡ mình trong học tập để mai này trở thành một người có ích cho đất nước, cho xã hội.



*Tiết mục Bài ca Đại học Nguyễn Tất Thành của thầy cô cơ sở 27A Nguyễn Oanh tại lễ khai giảng và chào đón Tân sinh viên năm học 2011 - 2012*

Và tại điểm cầu truyền hình trực tiếp trên VTV9 ngày 19/11/2011 tại Nhà thi đấu Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, buổi lễ kỷ niệm "ngày nhà giáo Việt Nam" và khai giảng năm học mới với chủ đề "Đổi mới - Nâng cao chất lượng đào tạo" đã khép lại chuỗi hoạt động chào mừng "Ngày nhà giáo Việt Nam" của thầy và trò trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm 2011.



*Tiết mục kịch của chi đoàn 10TDS36 tại Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11*

Và cũng trong dịp này trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau những thành quả đóng góp cho sự nghiệp trồng người đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị xuất sắc năm học 2010 - 2011.